

TIỀN HẢI

Phòng bệnh cho đàn vật nuôi

Thời gian qua, huyện Tiền Hải đã tích cực tuyên truyền, phổ biến các biện pháp bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tiêm phòng vắc-xin, chủ động phòng ngừa dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Xã Tây Ninh có số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ cao, vì thế địa phương không chú quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Để phòng, chống dịch bệnh cho đàn lợn 1.500 con, gia cầm 17.500 con và đàn trâu, bò 84 con, địa phương xác định tiêm phòng vắc-xin và tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi là biện pháp hiệu quả để phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở đàn vật nuôi. Xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền trên Đài Truyền thanh để nhân dân hiểu rõ tính chất, mức độ nguy hại khi dịch bệnh xảy ra ở đàn vật nuôi. Đồng thời, phổ biến kiến thức phòng, chống dịch bệnh để người dân tự bảo vệ đàn vật nuôi của gia đình. Chủ động nhập trên 1.000 liều vắc-xin các loại, vật tư, hóa chất phục vụ công tác tiêm phòng theo đúng kế hoạch đề ra.

Đối với Nam Hồng, thời gian qua xã đã chủ động xây dựng kế hoạch,



Các địa phương trong huyện Tiền Hải thực hiện tốt lịch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm.

triển khai công tác tiêm phòng đến từng hộ chăn nuôi. Ông Phạm Văn Kiệt, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã cho biết: Năm qua, giá lợn hơi giảm

nhỏ, giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao, nguồn cung vượt quá nhu cầu tiêu thụ, ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người chăn nuôi. Bên cạnh đó, diễn biến

thời tiết không thuận làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại dịch bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, đàn gia súc, gia cầm của địa

phương vẫn được giám sát chặt chẽ. Xã cũng thường xuyên phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên tuyên truyền việc phát triển chăn nuôi, tái đàn hợp lý, phòng, chống dịch. Ngoài ra còn vận động nhân dân thực hiện tốt vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi, khu vực xung quanh với mục đích hạn chế sự lưu trú vi khuẩn gây bệnh nguy hiểm. Đàn lợn của địa phương trên 5.000 con, đàn gia cầm 63.000 con, trâu, bò 238 con đến thời điểm này được bảo vệ an toàn.

Bà Lê Thị Phương Lan, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Tiền Hải cho biết: Không chỉ có Tây Ninh, Nam Hồng mà các địa phương khác trong huyện đều chủ động tăng cường giám sát dịch bệnh, lịch tiêm phòng vắc-xin đối với đàn vật nuôi và phát động tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng theo phương châm nhanh gọn, hiệu quả. Trước mỗi đợt tiêm phòng, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện đều hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật tiêm phòng cho các địa phương; cất cử cán bộ phụ trách cùng với cán bộ Ban Chăn nuôi và Thú y các xã xuống từng hộ dân tuyên truyền, khuyến cáo, bố trí thời gian để triển khai tiêm phòng theo thời gian đã đề ra. Đặc biệt, tuyên truyền sâu sát đối với những trang trại chăn nuôi lớn, hướng dẫn kỹ thuật

cho chủ trang trại chủ động tiêm vắc-xin cho đàn vật nuôi. Kịp thời cung ứng số lượng vắc-xin phòng bệnh theo nhu cầu của các địa phương. Trong đợt triển khai tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm nay, với sự chỉ đạo quyết liệt của ngành chuyên môn cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương, bước đầu đạt kết quả khá. Đến nay, lượng vắc-xin đã cung ứng cho các địa phương đạt 28.000 liều dịch tả, 7.000 liều tụ huyết trùng, trên 17.000 liều vắc-xin phó thương hàn..., đạt gần 60% số gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng. Ngoài ra, đến thời điểm này, Tiền Hải cũng triển khai tháng tiêu độc, khử trùng từ ngày 25/11 trong toàn huyện. Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện cử cán bộ bám sát địa bàn, hướng dẫn đúng kỹ thuật phun hóa chất tiêu độc, khử trùng để bảo đảm hiệu quả, an toàn cho người, động vật. Phát động nhân dân tập trung vệ sinh, khơi thông cống rãnh, phát quang cây cỏ xung quanh các khu vực chăn nuôi, cơ sở giết mổ động vật, vệ sinh các chợ... Bước đầu Buyện đã cung cấp 1.200kg hóa chất cho các địa phương thực hiện tiêu độc, khử trùng, không để nguy cơ dịch bệnh phát sinh gây ảnh hưởng đến người và vật nuôi.

MẠNH THĂNG

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Điều chỉnh 11 giấy phép khai thác khoáng sản

10 tháng đầu năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước, khoáng sản để mở cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nắm rõ các quy định của pháp luật về tài nguyên nước, khoáng sản, an toàn lao động trong hoạt động khai thác khoáng sản. Tham mưu, trình UBND tỉnh cấp 11 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, gia hạn 2 giấy phép khai thác khoáng sản, cấp giấy phép khai thác khoáng sản mỏ cát Thụy Trường 1, thu hồi quyết định phê duyệt tiến cấp quyền khai thác khoáng sản tại mỏ cát xã Việt Thuận, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư của Công ty Cổ phần SHC; điều chỉnh 11 giấy phép khai thác khoáng sản của các mỏ cát sông trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các cấp tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác tài nguyên nước, khoáng sản nhằm bảo vệ môi trường trong khai thác và phục hồi môi trường sau khai thác; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, khoáng sản.

MINH NGUYỆT

CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG Xử phạt 105 vụ vi phạm



Trong tháng 10, Chi cục Quản lý thị trường đã tổ chức tiêu hủy hàng chục mặt hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Trong tháng 10, Chi cục Quản lý thị trường tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về tuyên truyền góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phối hợp với các ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ hàng hóa vận chuyển trên các tuyến đường bộ và đường thủy thuộc địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai cho các cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật, không sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm về sinh an toàn thực phẩm. Cùng với đó, các đội quản lý thị trường cũng xây dựng kế hoạch kiểm tra lĩnh vực xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, hậu kiểm tra những mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Trung thu và các mặt hàng trọng điểm như pháo, đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực, mỹ phẩm, quần áo... Kết quả, trong tháng 10, Chi cục Quản lý thị trường đã kiểm tra 291 vụ, xử lý 105 vụ vi phạm, xử phạt 134,4 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.

THU THỦY

HTX DVNN XÃ TÂY PHONG Thu mua thóc DS1 cho xã viên

Vụ mùa năm 2017, Tây Phong (Tiền Hải) gieo cấy 67,5ha lúa hàng hóa DS1 cho Công ty TNHH An Định. Đây là năm thứ sáu liên tiếp xã ký kết cây lúa hàng hóa có bao tiêu đầu ra cho xã viên.

Từ ngày 25/10/2017, HTX DVNN xã Tây Phong tổ chức 4 điểm thu mua thóc DS1 cho bà con nông dân. Năng suất lúa DS1 vụ mùa này đạt từ 1,8 - 2 tạ/sào, sản lượng doanh nghiệp thu mua ước khoảng 250 tấn. Dù năng suất giảm so với vụ mùa năm trước nhưng bù lại giá thóc cao hơn, hiện tại Công ty TNHH An Định thu mua thóc tươi với giá 620.000 đồng/tạ.

HỒNG THẨM
(Đài TTTH Tiền Hải)

HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ ĐÔNG ĐỒ

Giúp hội viên phát triển kinh tế

Đông Đờ (Hưng Hà) là xã có phong trào chăn nuôi phát triển mạnh. Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã đã tích cực hỗ trợ hội viên về vốn, tập huấn khoa học kỹ thuật để đầu tư xây dựng chuồng trại, khu chăn nuôi tổng hợp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa

phương phát triển. Ông Nguyễn Bảo Hưng, Chủ tịch Hội chia sẻ: Phát huy vai trò "bà đỡ" hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, những năm qua, Hội mở nhiều lớp tập huấn chuyên giao khoa học kỹ thuật, nâng cao kiến thức lâm nghiệp VAC cho hội viên. Nội dung tập huấn tập trung vào các kiến

thức, kinh nghiệm, kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây giá trị kinh tế cao, chăn nuôi và cách phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản, sử dụng thức ăn chăn nuôi, phân bón đúng cách. Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức cho hội viên đi tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất tiêu

biểu trong tỉnh. Phát động hội viên thường xuyên hỗ trợ nhau kinh nghiệm sản xuất. Các tổ tiết kiệm và các cấp hội dùng nguồn quỹ tạo điều kiện cho gia đình hội viên khó khăn vay không lấy lãi. Tính đến hết tháng 6/2017, Hội CCB xã Đông Đờ đã tin cậy với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hơn 2,5 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển kinh tế, đầu tư sử dụng nước sạch, vay học sinh, sinh viên, vệ sinh môi trường...

Từ sự hỗ trợ của tổ chức hội, hội viên đã tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư công sức, tiền của cải tạo vườn tạp, mở rộng diện tích trồng cây, xây dựng chuồng trại đưa vào nuôi các loại thủy sản, không chỉ tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp mà còn tăng thu nhập cho gia đình. Điển hình như mô hình chăn nuôi lợn của gia đình CCB Phạm Văn Chất, thôn Chí Linh. Năm 2012, ông Chất mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất hoang hóa, canh tác kém của gia đình sang đầu tư xây dựng mô hình vườn - ao - chuồng.



Trang trại của cựu chiến binh Phạm Văn Chất.

"Dũng VAC"

Xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) có chàng trai biết tận dụng tiềm năng đất đai sẵn có cộng với ý chí, nghị lực làm giàu đã trở thành ông chủ mô hình VAC hiệu quả kinh tế cao. Anh là Vũ Trung Dũng.

Vé Quỳnh Ngọc, hỏi "Dũng VAC", người ta nghĩ ngay đến chàng trai mới 27 tuổi nhưng đã sở hữu khối tài sản trị giá 7 tỷ đồng. Khối tài sản đó chính là khu trang trại rộng 6ha cùng hơn 3,5ha đất nông nghiệp Dũng tích tụ để cấy lúa.

nhiều quá nên mình bán với bố mẹ tìm mua và đầu tư chỗ đất đó để làm trang trại. Ban đầu mình nuôi cá, nuôi lợn và vịt đẻ, sau nhận thấy giá lợn hơi và trứng vịt bạch bệnh, thị trường tiêu thụ bị phụ thuộc nhiều vào thương lái Trung Quốc nên mình bỏ vịt đẻ, chuyển sang nuôi gà thịt; còn lợn thì mình giảm đàn xuống còn 30 con, tập trung chủ yếu vào đào ao, nuôi thả cá thương phẩm. Hiện tại, trang trại có 1.000 gà thịt và 4 ao cá các loại: trắm, trôi, mè, chép. Ngoài ra, mình cũng nhận ruộng của bà con không có nhu cầu sử dụng để cấy lúa. Để tiết kiệm chi phí sản xuất và nhân công lao động, mình đầu tư mua thêm máy cày,

máy gặt. Hiện tại mình vừa làm trang trại vừa cấy 10 mẫu lúa. Nếu thời tiết thuận lợi, mùa màng bội thu, thì trường ổn định thì một năm thu nhập từ các nguồn đó cũng được từ 600 - 700 triệu đồng.

Trong trang trại của Vũ Trung Dũng, dọc theo con đường bê tông sạch sẽ dài hơn 100m là 70 gốc cam Đông Châu sai trĩu quả. Với chi phí 25.000 đồng/cây giống ban đầu, hiện tại mỗi cây cam cho khoảng 1 tạ quả/vụ. Với giá từ 20.000 đồng/kg, 70 cây cam Đông Châu có thể cho thu nhập trên 150 triệu đồng. Dũng cho biết: Mình đã nung nấu ý tưởng về một nhà vườn sinh thái với hồ cầu, vườn

cây trái để có thể vừa làm kinh tế vừa làm du lịch và dịch vụ từ rất lâu rồi. Lúc mới bắt đầu làm, mình tính toán vị trí đặt ao nuôi, vị trí trại gà, trại lợn sao cho hợp lý, bảo đảm vệ sinh môi trường rồi xây đường bê tông để thuận tiện đi lại, tận dụng khoảng đất hai bên đường để trồng cam và đình làng mới mới có con đường rợp bóng, râm mát lại trĩu quả như bây giờ. Minh đầu tư nuôi trồng nhiều loại cây, con, vừa có nhiều nguồn thu khác nhau vừa tránh thất thoát nếu chẳng may gặp rủi ro. Mỗi lần chọn nuôi con gì, trồng cây gì mình đều cân nhắc kỹ càng, tìm hiểu về từng loại cây, con cũng như phương pháp chăn nuôi. Bên cạnh đó, mình cũng thường xuyên nắm bắt giá cả cũng như thị trường tiêu thụ để có thể tính toán phần

nào chênh lệch lỗ lãi. Hiện tại mình đang trồng thêm giống cam cara ruột đỏ, dưa xiêm lùn và nho Mỹ.

Ở Quỳnh Phụ, nhiều

người làm kinh tế trang trại nhưng ít người có suy nghĩ sẽ làm nhà vườn như Vũ Trung Dũng. Với mỗi trang trại trong lành,

sạch sẽ, ước mơ về một khu nhà vườn sinh thái cũng khát vọng quảng bá về quê hương vẫn đang được anh xây dựng từng ngày. Tuy

hiện, chặng đường mà Dũng đang đi còn nhiều gian nan mà cái khó nhất chính là vốn và mặt bằng. Hiện tại, vốn của Dũng chủ yếu từ nguồn thu nhập của trang trại, cửa gia đình, vay mượn bạn bè. Nguồn vốn vay từ tổ chức đoàn, hội thì rất hạn hẹp, còn nguồn vốn vay ngân hàng thì khó tiếp cận. Hiện tại, anh đang có ý định mở rộng trang trại nhưng gặp khó khăn về vốn, nhiều hộ dân bỏ ruộng không cấy nhưng cũng không muốn chuyển nhượng cho hộ khác sản xuất. Vì vậy, mong muốn của Vũ Trung Dũng là được các cấp, các ngành hỗ trợ tạo điều kiện cho anh được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng, tạo cơ chế để mở rộng diện tích đất tích tụ, thực hiện mở rộng làm giàu trên quê hương.

THỤY DUNG



Từ VAC, Vũ Trung Dũng có thu nhập 700 - 800 triệu đồng/năm.